
 

ที่  สภา อบต. / ว ๑๐        องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
         ๔๔/๑ ม.๑ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง 
                   จ.ชลบุรี  ๒๐๑๕๐ 
 

                       ๑๐   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

เรียน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกลุ่ม 
 

สิ่งที่มาด้วย ๑.ประกาศอ าเภอบางละมุง        จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.ระเบียบวาระการประชุม        จ านวน  ๑  ฉบับ 
       

  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว   ได้ยื่นค าร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไม้แก้ว    สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๖   เพ่ือให้สภาพิจารณาญัตติการขอกันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไป และนายอ าเภอบางละมุง ได้มีการประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๖  จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมใน วันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว   
   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขา้ร่วมประชุมตามก าหนดดังกล่าว 
 

                      ขอแสดงความนับถือ                       
                                
                     
       

      

                      (นายบัญชา    อุดง) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๓๘๓๐๙๒๒๘-๙ ต่อ ๑๐๖, ๓๐๙๒๑๖ 
www.Khaomaikaew.com 

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ”  



 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556  

วันจันทร์ที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2556 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 

-------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศอ าเภอบางละมุง เรียกประชุมสภา อบต. 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2556 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 พิจารณาขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

3.2 ขอถอนสภาพและขอใช้ที่ นสล. เพื่อก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
4.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรฯ 
๔.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ รอบรั้วสีเขียว ” อมตะซิตี้ 

************************* 



ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว  
สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2556  

วันจันทร์ที่  16  กันยำยน  พ.ศ. 2556 
ณ   ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไม้แก้ว 

-------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลำ   14.00  น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อม    นายบัญชา    อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เขาไม้แก้ว  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
1.1 ประกำศอ ำเภอบำงละมุง เรื่อง เรียกประชุมสภำ อบต. 

    ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว   ได้ยื่นค าร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 2556  อ าเภอบางละมุงพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยวิสามัญ   จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี 2556  มีก าหนด  15  วัน  
ระหว่างวันที่ 1๖ – ๓๐  กันยายน  2556 

 

1.2 ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว   ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

รายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  นายอ าเภอบางละมุง  
ได้ลงนามอนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  4  กันยายน  2556 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ 
วันจันทร์ที่  11  มีนำคม  พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจำรณำ  
   3.1 พิจำรณำขอกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นำยก อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๕๖  ครั้งที่ ๒  และครั้งที่ ๓  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตาม
วิธีการงบประมาณข้อบัญญัติตั้งงบประมาณในปีใดก็ให้เบิกจ่ายในปีนั้น  แต่ยังมีโครงการก่อสร้าง
บางรายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงรายงานขอ
อนุมัติต่อสภาท้องถิ่นไว้  จ านวน  ๑๑  โครงการ  ดังนี้ 

 
 
 
    



 ๒ 

1. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกไฟแดง หมู่ ๑  
งบประมาณ 344,400.00 บาท 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 16) 
2. โครงการจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด  1  ชุด 

งบประมาณ 98,500.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 14) 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเจ้หลาน หมู่ 1  

งบประมาณ 1,427,000.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 14) 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างศาลาเอนกประสงค์บ้านมาบเจริญ – บ้านป้าทุม หมู่ 2 

งบประมาณ 506,000.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 15) 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงเชียร หมู่ 5 

งบประมาณ 1,027,900.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 15) 
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณบ้านนายจ ารัส-ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 

งบประมาณ 930,000.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 15) 
7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านด่านผจญ หมู่ 4 

งบประมาณ 400,000.00 บาท 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕๖ (หน้า 16) 
8. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยลึก หมู่ 1 

งบประมาณ 26,200.00 บาท 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 2 
9. โครงการจัดซื้อจักรท าลวดลาย 

งบประมาณ 9,000.00 บาท 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 2 
10.โครงการจัดซื้อจักรลา 

งบประมาณ 45,000.00 บาท 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 6 
11.โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมชั้นเดียว  หมู่ 1  

งบประมาณ 195,500.00 บาท 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 3 
                   รวมเงิน               5,009,500.00                     บำท 

 

ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน 



 ๓ 

ข้อ 59  ในกรณี  ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณี  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการ
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับโครงการ ทั้ง ๑๑  โครงการ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณา 
เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี ท้ัง  ๑๑  โครงการ 
 

3.2 ขอถอนสภำพและขอใช้ที่ นสล. เพื่อก่อสร้ำงศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ 
ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นำยก อบต.  ด้วยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  บนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี 16636  ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 3  ต าบลเขาไม้แก้ว 
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ  โดย ขอความ
เห็นชอบมติที่ประชุมสภา  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี  ตามโครงการ ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของ อบต.เขาไม้แก้ว  อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประจ าปี พ.ศ.2557 จะมีการคัดแยกขยะ แบบครบวงจร   จัดท าปุ๋ย
อินทรีย์ แปลงสาธิตการเกษตร จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ นสล. หมู่ที่ 3 พ้ืนที่ทั้งหมด  มี 32 ไร่  จะ
ขอใช้  16  ไร่   และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากท่ีประชุม
สภา   รายละเอียดตามแผน ปฏิบัติการโครงการฯ ที่แนบท้ายวาระ นี้  ตามได้ไปศึกษาดูงานมา
หลายๆ สถานที่ มีท้ังสมาชิกสภา ปลัด อบต. จะคัดแยกโดยใช้ตะกร้อวันต่อวัน จะมีโรงเรือน บ่อ
บ าบัดน้ าเสีย  จะไม่มีระบบแบบฝังกลบ เช่นเดียวกับท่ีไปศึกษาดูงานที่โคราชสุรนารี  ขอฝาก
สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จะเป็นการบริหารจัดการของ อบต.เขาไม้แก้ว จะไม่เหมือนกับ
ระบบฝังกลบของเมืองพัทยา  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย  และมีกลิ่นเหม็นประมาณ
ขยะตอนนี้อยู่ที่  ๖  ตัน  ๑๐  ปี จะเพ่ิมข้ึนประมาณ  ๑๐  ตัน  รูปแบบโครงการฯ จะมีโรงเรือนมี
หลังคา มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย  คาดว่าขยะจากครัวเรือนภายในต าบลเขาไม้แก้ว  ๑๐  ตัน จะมีน้ าเสีย
ไม่เกิน  ๒๐๐ – ๓๐๐  ลิตร  และจะมีการคัดแยกขยะ ขายได้ก็จะขาย  ส่วนที่ขายไม่ได้ก็จะน าไป
ท าปุ๋ย หรือก าจัด ส่วนน้ าเสียก็จะจัดท าเป็นแก็สมีเทน ส่วนขั้นตอนการจัดท าโครงการฯจะต้อง
ได้รับความคิดเห็นผ่านสภาก่อน ตามด้วยประชาชน หมู่ที่ ๓ และตามด้วยประชาชนภายในต าบล
เขาไม้แก้ว  ตามท่ีได้ไปดูงานที่อุดรมาที่นั่นมีปัญหาเรื่องบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ได้ความคิดเก่ียวกับแบบ
บ่อบ าบัดน้ าเสีย  ควรที่จะต้องมีหลังคาและได้มอบหมายให้กองช่างออกแบบบ่อบ าบัดน้ าเสียใหม่ 
แบบมีหลังคา เมื่อมีการบ าบัดน้ าแล้วจะน าไปท าปุ๋ยและรดน้ าแปลงสาธิตตามโครงการฯ  เพื่อให้
ได้ประโยชน์สูงสุด จากปัญหาที่บ่อเมืองพัทยาประสบมาเรื่อง  ฝนตกลงบ่อขยะท าให้น้ าขยะไหลลง
สู่ล าคลองสาธารณะ  ปัญหานี้จะหมดไป ปัจจุบันบ่อขยะของเมืองพัทยาได้ปิดไป ทาง อบต.เขาไม้
แก้ว จะต้องน าขยะไปทิ้งท่ีเขาคันทรง ตันละ  ๔๒๘  บาท เที่ยวละ  ๕  ตัน เป็นเงิน  ๒,๑๔๐  
บาท/วัน  ตกแล้วเดือนละเกือบแสนบาท ทาง อบต.จะต้องน าเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายค่าขยะ
แต่ละเดือน ควรที่จะน าเงินมาท าจะโยชน์อย่างอ่ืนให้ได้ประโยชน์จะดีกว่า 
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 โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรขอให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็นได้ ยินดีรับข้อเสนอแนะและข้อแสดงความคิดเห็นทุกเรื่อง  

ประธำนสภำ อบต. สมำชิกท่ำนใดมีข้อซักถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม  
โดยออกเสียง  ๙  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ส.อบต.วิชำ  คงเมือง)  

ประธำนสภำ อบต. สอบถำมเหตุผลเพรำะอะไรถึง งดออกเสียง 
ส.อบต.วิชำ  ต่อไปอำจมีกำรช ำรุดทรุดโทรม และอำจมีปัญหำตำมมำ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  อนุญำตให้ขอถอนสภำพและขอใช้ที่ นสล. เพื่อก่อสร้ำงศูนย์จัดกำรขยะฯ 
 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
4.1 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรฯ ( กองสำธำรณสุขฯ ) 

ประธำนสภำ อบต. ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นำยก อบต.  มอบหมาย  รองปลัด อบต. ประธานโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
รองปลัด อบต.  ตามเอกสารแนบท้ายวาระท่ี 3.2 ขั้นตอนก่อนการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ( หน้า 5 และหน้า 6 )   
ขอน าเรียนตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ด้วยความจ าเป็นของทางต าบลเขาไม้แก้ว จาก

ที่ผ่านมาศูนย์บ่อขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา  มีการขนขยะมาท้ิงที่ต าบลเขาไม้แก้วมากมาย จะ
แยกประเด็นให้เห็นว่าโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  แตกต่างกันกับของ
เมืองพัทยา ทาง อบต.จะเป็นผู้ควบคุมด าเนินการเอง  ปริมาณขยะต่อวันไม่เกิน  ๕๐  ตัน  เมื่อ
เทียบกับของเมืองพัทยา มีขนาดเล็กกว่าประมาณ  ๕๐  เท่า และเป็นนโยบายของผู้บริหารเน้นย้ า
การทิ้งขยะจะเป็นของต าบลเขาไม้แก้วที่เดียว  หากไม่มีการจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยต่อไปปริมาณขยะจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  ค่าขยะและค่าขนส่งต่อเดือนเป็นหลักแสน ปี
ละเท่าไร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่านมองว่าเรามีพ้ืนที่สาธารณะ และได้รับความเห็นชอบในที่
ประชุมสภา ในวาระท่ี ๓.๒ ที่ผ่านมา และเมื่อวันพุธที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  ได้มีการรังวัดชี้
แนวเขตท่ี นสล. โดยเจ้าพนักงานที่ดิน สาขาบางละมุง และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ข้างเคียง  ร่วมชี้แนวเขตร่วมกัน   ขั้นตอน
ต่อไปจะจัดท าหนังสือเสนอผ่านนายอ าเภอบางละมุง ไปยังจังหวัดชลบุรี  และกระทรวงมหาดไทย  
เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร  ส าหรับโครงการนี้  ขอเน้นย้ าเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนโดยเฉพาะ หมู่ที่  ๓  มีผลกระทบ  ดังนี้ 
 ( ๑ ) ด้านที่ดิน  นสล. หมู่ที่ ๓  จ านวน  ๑๖  ไร่  อาจมีผลกระทบบ้างต่อประชาชน
และพ้ืนที่ไร่ข้างเคียง  แต่จะมีการเยียวยาจ่ายค่าชดเชยเกษตรกรตามกฎหมายทั่วไป   

( ๒ ) ด้านสภาพอากาศจากการเผาไหม้รูปแบบจะเป็นเตาเผาขนาดเล็กเผาไหม้แบบ
สมบูรณ์  เพื่อไม่ให้ก่อปัญหากับสภาพอากาศ   

( ๓ ) ด้านสภาพน้ าใต้ดินตามที่ท่านสมาชิกเป็นกังวลเกี่ยวกับสภาพน้ านั้น ทาง
โครงการฯ จะไม่ให้มีการฝังกลบ จะมีการด าเนินการจัดการ  โดยมีบ่อพัก  บ่อผึ่ง  บ่อบ าบัด และ
จะไม่มีน้ าไหลลงสู่ล าธารสาธารณะ  จะด าเนินการบ าบัดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้น้ าจากการบ าบัดใช้รดผัก  บนพ้ืนที่แปลงเกษตรสาธิตจ านวน  ๒  ไร่   
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( ๔ ) ด้านแมลงจะมีอยู่กับขยะมูลฝอย ทางโครงการฯจะมีการจัดการ โดยการคัดแยก
ขยะแบบอินทรีย์ และไม่อินทรีย์  เพื่อน าไปมักในถังและส่วนที่น้ าไหลออกมา  จะมีการล้างท า
ความสะอาดทุกวัน   

( ๕ ) ด้านกลิ่นโดยการคัดแยกเป็นระบบแล้ว  จะท าให้ผลกระทบด้านกลิ่นลดน้อยลง   
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  ได้ค านึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี  ด้านสิทธิของ
ชุมชน  โดยจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  ระหว่างวันที่  ๒๕  กันยายน  จนถึง  
๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นระยะเวลา  ๓๐  วัน   
โดยมีขั้นตอน  ๕  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ( ๑ )  การขอความเห็นชอบต่อสภา อบต.  

( ๒ )  การลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นรายบุคคล  หมู่ที่ ๓  จ านวน  ๙๙  หลังคาเรือน 
ระหว่างวันที่ ๓๐  กันยายน  -  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งเวลา  ๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.  
ทาง อบต.,มอบหมายเจ้าหน้าที่ จ านวน  ๘  ท่าน ด าเนินการส ารวจ และจะประสานไปยัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓  เพ่ือด าเนินการส ารวจความคิดเห็น  
( ๓ )  การเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ทางโทรศัพท์ โทรสาร  และจดหมาย  
( ๔ )  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่ส านักงาน อบต.
เขาไม้แก้ว  จะมีกล่องรับการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วย  ทาง อบต.เขาไม้แก้ว  จะน ามาบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นทุกตอน  จะไม่มีการ
ปิดบังข้อมูล และพร้อมจะให้มีการตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
( ๕ )  การประชุมหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในวันที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว 

ประธำนสภำ อบต. คือขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร สมาชิกท่าน
ใด  มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ สอบถามได้ทุกข้อ  อนาคตจะเป็นอย่างไร และเวลามีปัญหาจะ
แก้ไขอย่างไร  ขอสอบถามว่าเป็นการด าเนินงานของ อบต.ควบคุมดูแลเองหรือไม่ 

นำยก อบต. อบต.เป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด ควบคุมการท างานโดย  นายก อบต. หากมีปัญหา นายก อบต.จะ
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว  สถานที่ที่จะก่อสร้างจริงแล้วอยู่ใกล้บ้าน นายก อบต.มากที่สุดกว่า
ประชาชนท่านอ่ืน  การจัดการจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนใกล้เคียง และ
จะท าเป็นศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้มาศึกษาดูงาน และตามที่ได้ไปศึกษาดูงานที่เกาะ 
ช้าง การบริหารจัดการขยะวันละ  ๑๐  ตัน การมักเพ่ือน าแก๊สมาใช้ต้มน้ าร้อนมาราดเพื่อดับกลิ่น 
เมื่อไม่กลิ่นก็จะไม่มีแมลงวัน  และได้ปรึกษาหารือกับช่างเทคนิคเกี่ยวกับการจัดท าเครื่องจักร  
ตัวอย่างที่นครราชสีมา  จะไม่มีกลิ่นบริหารจัดการวันต่อวัน ไม่มีขยะค้างคืน จะใช้  อีเอ็ม หรือน้ า
ร้อนราดเพ่ือดับกลิ่น  การบ าบัดน้ าเสียใส่ถัง หรือโอ่ง และก็ปิด จะมีท่อส่งแก๊สเพื่อน ามาใช้ได้ 
รูปแบบแปลนของเครื่องจักรในวันประชุมวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.เขาไม้แก้ว จะมีการชี้แจงรายละเอียดเสนอเป็นภาพให้ที่ประชุมทราบ การคัดแยก  เครื่องจะ
คัดแยกเอง โดยเศษอาหารจะไปอีกทาง  ถุง พลาสติกจะแยกไปอีกทาง  บ่อบ าบัดน้ าเสียจะมีการ
เทปูนและปูผ้ายางอีกครั้งหนึ่ง  น้ าเสียแต่ละวันจะไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร และจะมีการให้ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ก่อน  เพื่อที่จะได้ตอบค าถามของประชาชนได้เป็นอย่างดี  หากใครมี
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตได้  ดูรายละเอียดได้ท่ี  อบต.เกาะหมากจะมีการน าเครื่องจักรที่คัด 
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แยกขยะให้ดู  ก็อยากท าความเข้าใจกับพ่ีน้องชาวหมู่ที่ ๓  โดยเฉพาะ ที่ต้องกลัวผลกระทบเป็น
การดีที่มีข้อสงสัยและสอบถาม  ขอรับรอง นายก อบต.เกิดท่ีต าบลเขาไม้แก้ว  จะไม่ท าลายบ้าน
เกิดของผมเอง 

ส.อบต.วิรัตน์ ขอสอบถามหัวข้อที่ ๘  การออกแบบเครื่องจักรเพ่ือให้มีขีดความสามารถจัดการขยะในปริมาณ 
๕๐  ตัน  อนาคตขยะขยายตัวมากขึ้นศูนย์จัดการขยะนี้จะรองรับได้หรือไม่ 

นำยก อบต. พ้ืนที่จ านวน  ๑๖  ไร่  ตามแบบจะท าอาคารจ านวน  ๓  หลังๆ หนึ่งรองรับได้  ๕๐  ตัน  เพียงแต่
จะด าเนินการหลังแรกก่อน  เมื่อมีการขยายตัวของขยะ ก็จะก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน  เพราะว่า
งบประมาณของเรามีจ ากัด  ขยะ  ๕๐  ตันต่อรถบรรทุกสิบล้อ  จ านวน  ๔  เที่ยว ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาวัฒนธรรม  ท่านเคยด าเนินการเรื่องนี้มาก่อนขอเชิญชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ประธำนสภำวัฒนธรรม เคยด ารงต าแหน่ง  เลขานุการสภา สมัยนั้น  สภาต าบลเขาไม้แก้วเคยอนุญาตให้มีการทิ้งขยะใน
ต าบลเขาไม้แก้ว  เนื่องจากทางเมืองพัทยามาขอใช้พื้นที่  ได้มีการประชุมกันแล้วว่าบริเวณตรงนั้น
เหมาะจะเป็นพ้ืนที่บ่อขยะเพ่ือการฝังกลบ  เพราะว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่ามันส าปะหลัง  ไม่
มีบ้านคน  การจัดการขยะเฉพาะเวลานั้นดีที่สุดแล้ว ได้มีการประชุมสภาต าบลกันทางเมืองพัทยา
จะด าเนินการฝังกลบ แบบวันต่อวัน  ประกอบกับทางเมืองพัทยาผิดสัญญา เป็นการดีที่ต าบลเขา
ไม้แก้วจะมีศูนย์จัดการขยะของเราเอง โดยไม่มีการฝังกลบ  นายก อบต.ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ถ้าเราไม่ท า เราจะไปทิ้งท่ีไหน  ถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่รู้ปัญหา  ผมขอเสนอให้เรามาช่วยกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ขยะที่จะน าไปท้ิงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย  ขอให้ช่วยกันคิดท าเพ่ือบ้านเพื่อต าบล
ของเราเอง  หากมีปัญหาเกินแก้ไขก็ยังสามารถเลิกได้  ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ อยากให้
ท่าน นายก อบต.ตอบข้อสงสัยให้ที่ประชุมทราบ 

ส.อบต.เพลินจิตร การก าจัดขยะเรียกว่า  เป็นปลายเหตุ  ขอเสนอในการป้องกันและแก้ไข ควรที่จะมีการรณรงค์ใน
การลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง  โดยรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ตามที่ได้มีการออก  พ.ร.บ.การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ก็ควรที่จะออก พ.ร.บ.ในเรื่องการคัดแยกขยะ เพ่ือเป็นการรณรงค์ 

นำยก อบต. ข้อที่ ๑   งบประมาณ  ๗๐ ล้าน  ได้พูดคุยกับ อพท.พ้ืนที่เชื่อมโยงเมืองพัทยา ที่ได้งบมาก่อสร้าง
ถนนสายบ้านภูไทร งบประมาณก่อสร้างอาคารสินค้า OTOP  ประมาณ  ๒๐  ล้าน และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนนข้าง อบต. ถนนทางข้ึนอ่างเก็บน้ าห้วยลึก  ๕  ล้าน และจะของบประมาณ  ๑๕ กว่า
ล้าน  เป็นค่าเครื่องจักร  การก่อสร้างอาคารเป็นหน้าที่ของ อบต.เองจะต้องท า ได้แก่ อาคาร
โรงเรือน และการขยายไฟฟ้า  ได้ด าเนินการออกแบบแล้ว ก าลังประมาณราคาว่าจะต้องใช้เงิน
เท่าไร  ถ้าท าท้ังโครงการ  ๗๐  ล้าน  และได้พูดคุยกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้
ออกแบบในการใช้เครื่องจักรด้วย  เครื่องจักรมีต้นแบบที่ด าเนินการให้เห็นอยู่แล้ว  และอาจจะ
ต้องรองบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี  อีกส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคารโรงเรือน ก าลังจะเสนอ
โครงการ  จะของบมาจัดท าโครงการดังกล่าว อาจเป็นปีละ  ๑๐  ล้าน  ศักยภาพตามท่ีเสนอมานี้ก็
จะเป็นการส าเร็จไปได้ด้วยดี  ส่วนขั้นตอนยังอยู่อีกนานเพราะจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ การ
ขออนุญาต การท าประชาพิจารณ์     

 ข้อที่ ๒  การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีท่ีจะต้องมีการประชุมหารือ เราจะท า
อย่างไรให้ปริมาณขยะลดน้อยลง  ฝากเรื่องการทิ้งขยะหากมีก่ิงไม้ ใบไม้ควรจะเอาไปท าเป็นปุ๋ย
รอบๆ ต้นไม้จะดีกว่า  ส่วน นายก อบต.ก็จะด าเนินการเรื่องหางบประมาณมาบริหารจัดการตาม
โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องต าบลเขาไม้แก้ว 
และเป็นการประหยัดเงินภาษีของพ่ีน้องให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
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ประธำนสภำ อบต. ขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  จะมีเอกชนมา
ด าเนินการ หรือไม่ในอนาคต  ถ้ามีเอกชนอยากให้มาบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะอย่าง
เดียว  การควบคุมดูแลอยากให้เป็นหน้าที่ของ อบต. จะได้ไม่เป็นอย่างของเมืองพัทยา กรณีนี้
อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้หรือไม่ 

นำยก อบต. หากมีขยะมากก็จะต้องจ้างคนงานเพ่ิมข้ึน  แต่ในทางระเบียบการจ้างพนักงานเกิน  ๔๐ % จะผิด
ระเบียบ ก็จะต้องมาดูมาตรฐานว่า จะใช้พนักงานภายในศูนย์จัดการขยะฯอีก  ๑๐  -  ๒๐  คน  
แล้วเกินอัตราการจ้างพนักงานหรือไม่   ก็ผิดระเบียบก็จะต้องให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ เป็นเรื่อง
อนาคต แต่ก็จะต้องมีระบบการควบคุมการท างานของผู้จ้างเหมาอีกที  หากด าเนินการแล้วไม่ผิด
ต่อสัญญา ก็จะยกเลิกได้ทันที  จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับโครงการต่างๆ จ้างเกิน
จาก  ๔๐ %  สตง.จะเรียกเงินคืน  มอบหมาย ปลัด อบต.ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบต. การจ้างพนักงานของ อบต.จะมีเพดานก าหนดในวงเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐ %  น าวงเงินมาจ่ายเป็น
ค่าจ้าง ข้าราชการ และพนักงานจ้าง  ได้ไม่เกิน  ๔๐ %  ซึ่งรายได้ขณะนี้รายได้ของ อบต.อยู่ที่  
๓๐  ล้าน  ขณะนี้ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่  ๓๘ – ๓๙  %  ถ้ามองระยะยาวจะน าเงินไปจ้าง
พนักงานที่ศูนย์จัดการขยะแล้ว  ถ้ารายได้อยู่ในระดับ  ๓๐  ล้าน  ยังไงก็ไม่เพียงพอ ถ้ารายได้อยู่ที่ 
๕๐ –  ๑๐๐ ล้าน  ก็เพียงพอเป็นการประมาณการ  ถ้าไม่จ้างพนักงานก็จะต้องให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการ  แต่ทาง อบต.ก็จะต้องก ากับดูแล  อย่างของเมืองพัทยาที่ล้มเหลวเป็นเพราะว่าอยู่ที่
บุคลากร ของเมืองเอง  ระบบดีแต่คนไม่ดี  ทางเมืองพัทยาไม่จริงจังในการก ากับดูแลมากกว่า ถ้ามี
ปัญหาท่าน  นายก อบต.จะรีบไปดู  ต่างกับ นายกเมืองพัทยา ไม่เคยเห็นท่านลงมาดูปัญหาใน
พ้ืนที่ของต าบลเขาไม้แก้วเลย  ตามท่ีได้ท างานกับท่าน นายก อบต.  หากมีปัญหาจะรีบโทรให้
พนักงานไปดูแลด าเนินการแก้ไขได้เลย  ขอน าเรียนขยะเป็นของเหม็นไม่มีใครต้องการ แต่ทุกคน
เป็นผู้ก่อขึ้นมาเอง บ้านแต่ละบ้านก็จะมาท้ิงไว้ที่หน้าบ้าน  ให้ อบต.เก็บไปก าจัด แล้ว อบต.จะเอา
ไปทิ้งท่ีไหน หรือท่านคิดว่าเป็นเรื่องของ อบต. และ อบต.คือใครก็คือท่านทั้งหลายที่ อาสาเข้ามา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ควรที่จะคิดว่ามีวิธีไหนที่จะก าจัดให้มีประสิทธิภาพให้
ได้มากที่สุด วันนี้เราไปทิ้งท่ีเขาคันทรง  แต่ถ้าสักวันเขาคันทรงไม่ให้ทิ้งเหมือนที่เราไม่ให้เมือง
พัทยาทิ้ง  จะท าอย่างไร จะไปทิ้งท่ีไหน  และถ้า อบต.ไม่มีที่ทิ้ง อบต.ก็จะไม่ไปเก็บตามบ้าน  ถาม
ว่าใครเดือดร้อน วิธีการจัดการขยะ  อาจจะตรงใจกับบางท่าน หรือไม่ตรงใจกับใครบางคน แต่เรา
ก็จะต้องท าขอให้มาช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไรถึงจะมีศูนย์จัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และวิธีแก้ไขปัญหา ต่อไปความเจริญจะเข้ามาหา  แล้วจะท าอย่างไรควรที่จะมีได้แล้ว ส่วนที่ท่าน 
ส.อบต.เพลินจิตร เสนอการรณรงค์การคัดแยกขยะ  เป็นการดีควรที่จะท าควบคู่กันไป  ขอฝากไว้
เป็นข้อคิดส าหรับสมาชิกทุกท่าน  ที่อาสามาเพ่ือเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนทุกคน  มาร่วม
กันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ถ้าไม่ท าแล้วจะท าอย่างไร หลังจากการประชุมแล้ว  
ทาง อบต.จะมีการรับแสดงความคิดเห็นจากหมู่บ้าน  ตัวแทนชุมชน  หรือประชาชนทั่วไป  
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวันจันทร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  อาคารเอนกประสงค์ อบต.
เขาไม้แก้ว  ฝากท่านประชาสัมพันธ์  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเชิญมาร่วมประชุม อาจน า
ค าถาม ข้อสงสัยสอบถามได้ในวันประชุมดังกล่าว  โครงการนี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย  ๒  ปี 
เป็นไปตามกระบวนการ เช่น  ถอนสภาพ นสล. และการด าเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร  ฝากสมาชิกที่มาประชุมควรที่จะมีบทบาท  หากไม่เห็นด้วยควรจะคิดต่อว่าจะ
ท าอย่างไร 

 



 ๘ 

๔.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ รอบรั้วสีเขียว ” อมตะซิตี้ ( ส ำนักงำนปลัด ) 
หน.ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ด้วยบริษัท อมตะซิตี้  ได้มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

และชุมชนในพื้นท่ีให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้ด าเนินกิจกรรม “ รอบรั้วสีเขียว ” ประจ าปี 
2556  โดยขอเชิญคณะผู้บริหาร และผู้น าชุมชนเข้าเยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ เพื่อให้
ความรู้ และความเข้าใจพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจของนิคมอมตะซิตี้ ที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ใน
วันที่  26  กันยายน  2556  ตามก าหนดการแนบท้ายวาระนี้ 

รองนำยก มนูล ขอเชิญผู้น าชุมชนทุกท่าน  เป็นการศึกษาระบบการท างานของ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ ากัด 
 จะมีการให้ความรู้ด้านการบ าบัดน้ าเสีย  อยากให้ทุกท่านไปดู เพ่ือศึกษาระบบการท างานของนิคม

ฯ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแนวเขตติดต่อของต าบลเขาไม้แก้ว ว่าเป็นอย่างไร 
ปลัด อบต. ขอนัดหมายท่านใดที่จะไป โปรดลงชื่อได้ที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  หากมีจ านวนไม่มากก็

จะใช้รถบัสนกแก้ว  รถจะออกพร้อมกันที่ อบต.เขาไม้แก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 4.3 ขอร้องเรียน ขอเรียกร้องแต่ละหมู่ 
ส.อบต.วิรัตน์ หมู่ที่ 1  
 ( 1 ) ถนนสำยบ้ำน ผอ.สนอง  
  ได้ด าเนินการตรวจสอบการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวี  ด าเนินการเสร็จแล้ว  แต่ดู

เหมือนถนนท ามาแล้ว  10  ปี มีรอยร้าวแตกอยากให้ทุกท่านไปช่วยกันดู  เป็นการท างานแบบ
ไม่ให้เกียรติ และเป็นการเสียงบประมาณไปแบบไม่คุ้มค่า ฝากคณะกรรมการด้วย 

นำยก อบต. ได้มีหนังสือแจ้งไปที่บริษัทผู้รับเหมาแล้ว  แต่ทางผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งงาน ได้สั่งให้ผู้รับเหมามา
แก้ไข และคณะกรรมการลงความเห็นว่า ไม่ผ่าน ฝากกองช่างอยากปล่อยให้ผู้รับเหมาด าเนินการ
ผิดพลาด หากเห็นควรแจ้งให้แก้ไขก่อนด าเนินการ ฝากช่างผู้ควบคุม 

รก.ผอ.กองช่ำง  ได้โทรประสานผู้รับเหมาให้มาด าเนินการแก้ไข ผู้รับเหมาแจ้งว่ารอรถแย็กปูนแล้วจะเข้ามาแก้ไข  
ประธำนสภำ อบต. อยากให้สมาชิกแต่ละหมู่  ช่วยกันดูแลเป็นการดีมากทาง อบต.ได้มีหนังสือชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว  
ส.อบต.วิชำ  หมู่ที่ 2  
   ( 1 ) ทอดกฐินวัดเขำไม้แก้ว  

เจ้าภาพทอดกฐิน ฝากขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน และทุกท่าน  ร่วม
เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ขอรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการทอดกฐิน  

   ( 2 ) ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
    ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3  ไม่ติดมาหลายเดือนแล้ว ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมแซมฝากด้วย  
   ( 3 ) ไฟฟ้ำสี่แยก ถนน ๓๓๑ หมู่ ๓ 
    ไฟฟ้าไม่ติดมานานแล้ว  ฝากทาง อบต.ช่วยประสานช่างด าเนินการซ่อมแซม  
   (  4 ) ถนนช ำรุด 
    ถนนสายบ้านหนองยาง  ช ารุดเป็นบางส่วนฝาก อบต.ช่วยด าเนินการซ่อมแซม 
ส.อบต.วสันต์  หมู่ที่ 4  
   ( 1 ) รถบรรทุกดิน  

ถนนสายบ่อขยะไปทุ่งสระแก้ว  มีรถบรรทุกขนดินเป็นจ านวนมาก ท าให้มีดินบนถนนมาก 
ฝากทาง อบต.ช่วยดูแลการขนดินของรถบรรทุกดิน  

 
 
 



 ๙ 

( 2 ) ถนนช ำรุด 
เส้นทางเข้าบ่อขยะ จุดทางน้ าไหลเลยสามแยกมา 100  เมตร  น้ าเซาะดินลึกมาก ใกล้

จะท าให้ถนนพัง หรือช ารุดเสียหาย  ฝาก อบต.ช่วยด าเนินการน าดินมาทม เพื่อเป็นการป้องกัน   
ส.อบต.ยุพิน  หมู่ที่ ๕  
   ( ๑ ) ถนนด้ำนหลังเส้นลำนมัน  

ผู้รับเหมาด าเนินทมไหล่ทางเสร็จเรียบร้อย  แต่ต้นไม้ไม่ยอมตัดก่ิงไม้  ท าให้ต้นไม้ปกคลุม
ถนนข้างทาง และท าให้ถนนแคบลง  ฝาก อบต.ช่วยดูแลด้วย 
 ( ๒ ) ถนนช ำรุด 

ตั้งแต่สุดเขตเขาไม้แก้วบริเวณสะพาน ถึงทางโค้งแยกไปแปลงแปด  ถนนช ารุดการสัญจร
อาจเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่ได้ เพราะว่าเป็นหลุมกว้างและลึกมาก  จะต้องหลบหลีกหลุม  เมื่อมีรถ
สวนทางมาจะก่อให้เกิดอันตราย และรถติดยาว  ช่วงนี้หน้าฝนแล้วหลุมจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ  ขอฝาก 
อบต.ช่วยน ารถไถ  ปาดดินตามไหล่ทางท้ัง  ๒  ข้าง  เพ่ือช่วยในการหลบหลีกหลุม  เส้นทางจะได้
กว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสัญจร 

ส.อบต.เพลินจิตร ( ๓ ) กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
กองทุนจังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาล  จ านวน  ๑๓๐  ล้าน  ซึ่งให้กลุ่ม

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีได้มีส่วนน างบประมาณไปใช้ได้ และกลุ่มสตรีต าบลเขาไม้แก้ว  
สามารถที่จะน ามาใช้พัฒนากลุ่มสตรีภายในต าบลเขาไม้แก้วได้ ฝากสมาชิกแต่ละหมู่ ช่วยน าไป
ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มสตรี เช่น  กลุ่มอาชีพ  เพ่ิมความรู้ เพิ่มรายได้  งบประมาณท่ีให้การ
สนับสนุน โครงการละ ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  ต าบลเขาไม้แก้ว  
มีการสนับสนุน  ๑  โครงการ  งบประมาณโอนเข้าบัญชีแล้ว  เป็นโครงการเพาะเห็ด  หมู่ที่ ๔  
ฝากกลุ่มอาชีพต่างๆ  สามารถเสนอโครงการเพื่อน าเงินมาพัฒนากลุ่มได้ กองพัฒนาบทบาทสตรี  
จะมีการประชุมกันทุกเดือน ตามข้ันตอนจะพิจารณาผ่านอ าเภอ และจังหวัดต่อไป 

รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ ๔.๔ ขอประชำสัมพันธ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว ได้มี

การจัดกิจกรรม โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด ในวันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ  ณ  ศาลาการเปรียญวัดเขา
ไม้แก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  รับทรำบ  
เลิกประชุม  เวลำ  15.37  น. 
 

              ลงชื่อ     พิชยา      จันทร์เจริญ    ผู้จดรายงานการประชุม 
                    ( นางสาวพิชยา      จันทร์เจริญ ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

     ตรวจถูกต้อง 
 

ลงชื่อ   วิรัตน์    ยังถาวร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายวิรัตน์    ยังถาวร )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  หมู่ที่ 1 
 
ลงชื่อ   มโนธัช    กีทีปกูล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายมโนธัช    กีทีปกูล )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  หมู่ที่ 1 
 
ลงชื่อ   ยุพิน    อ้นขวัญเมือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นางยุพิน    อ้นขวัญเมือง )  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว  หมู่ที่ 5  

 


